

TRẦM BÔNG MỘT CUNG NHẠC

Vào trung tuần tháng 11 năm 2000 anh Nguyễn Văn Minh gặp riêng tôi và cho biết, toà Giám mục đã đồng ý cho thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại giáo xứ St. Elizabeth, thành phố Milpitas, và thánh lễ VN sẽ được bắt đầu vào năm tới.

Hiện thời cha sở và Hội đồng Mục Vụ đang họp bàn để sắp xếp thời gian thích hợp. Và anh đề nghị với tôi giúp thành lập một ca đoàn để hát trong các thánh lễ tiếng Việt. Nhưng anh cũng cho biết thêm, có thể thánh lễ tiếng Việt sẽ được làm vào chiều thứ 7, vì ngày Chủ Nhật chương trình thánh lễ đã dày đặc, đồng thời những lễ đó đã cố định từ

mấy chục năm nay rồi, khó mà thay đổi.

Tôi hỏi han thêm một số chi tiết và đưa ra với anh một số đề nghị. Một đề nghị ưu tiên

hàng đầu là khi nào “Thông báo sẽ có thánh lễ VN” trong các thánh lễ Chủ nhật thì cũng xin thông báo kêu gọi giới trẻ tham gia , và cuộc tập hát đầu tiên sẽ trước một tiếng ngày bắt đầu có thánh lễ tiếng Việt.

Và ngày 3/1/2001 thứ Bảy, lúc 6g30 ca đoàn chính thức cất tiếng hát trong thánh lễ của Cộng đoàn CG/VN giáo xứ St. Elizabeth mới được chính thức thành lập.

NHỮNG NHÂN TỐ BAN ĐẦU.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Ca đoàn cần có ba nhân tố: ca trưởng, đàn sĩ và ca viên.

Ca trưởng thì đã có sẵn.

Ca viên: sau hai tuần thông báo kêu gọi trong các thánh lễ ngày Chủ Nhật, số anh chị em tham dự khoảng hơn chục người. Đa số là những người thường xuyên tham dự thánh lễ tại nhà thờ St. Elizabeth.

Cũng như nhiều ca đoàn, số nam ca viên bao giờ cũng ít hơn nữ. Rất may, hai người bạn thân nhất của tôi, đã từng đi tu với nhau, đã tham gia hát phụ cho bè nam. Nhưng vì ca đoàn mới nên ban đầu tôi thường cho hát một bè để dễ hát và cộng đoàn có thể hát theo.



CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

CA TRƯỞNG –

Không nên và rất ngại khi phải nói về cái TÔI của mình. Nhưng trong một bài viết mang tính cách sử thì không thể không có đôi nét.

Với tôi, Ca trưởng như một “Ơn gọi” –
Divine Calling –

Tôi đi tu từ năm 13 tuổi.



Dấu nhạc đầu tiên tôi được học do Linh mục nhạc sư Tiến Dũng Tiến sĩ khoa sáng tác (Magistero) tại Nhạc viện Santa Cecilia (Giáo hoàng Học viện Roma).

Link_ https://vi.wikipedia.org/wiki/Antôn_Nguyễn_Tiến_Dũng

Ngài học thêm về Hoà âm và tốt nghiệp ở Đức (1964). Ngài được coi như the best về Hoà Âm cho đến mãi sau năm 1975. Báo chí Đức đã có một bài viết về ngài khi ngài tốt nghiệp.

18 tuổi tôi đã bắt đầu “sự nghiệp” coi ca đoàn.

Năm 1980 học thêm về khoá ca trưởng với nhạc sư Hải Linh tại nhà thờ Huyện Sĩ, Sài Gòn. Ông chỉ mở có 2 khoá Ca trưởng trước khi sang định cư bên Hoa Kỳ .

Link_ https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Linh.

Không thể tính số những ca đoàn tôi đã từng đánh nhịp.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Cũng như số phận con người, phong ba bão táp đôi khi chợt đến khiến Ca đoàn cũng lâm cảnh 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh....Ca đoàn đã đón tiếp rất nhiều anh chị em ca trưởng đến sinh hoạt chung, cùng góp tài năng tiếng hát cho Phục vụ.

Có những người đến rồi đi, đi mãi, không quay trở lại, nhưng đồng thời có những người đã ra đi nhưng như một duyên phận (hay nợ đời) rồi cũng quay về. Ca trưởng hiện nay là anh Đoàn



CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

ĐÀN SĨ

Ban đầu vì chưa quen biết ai nên tôi có nhờ anh Hùng (đệ tử của tôi) giúp cho việc đánh đàn. Tuy anh ở xa, nhưng mỗi chiều thứ Bảy vẫn chịu khó xách cây Keyboards xuống để giúp ca đoàn.

Khoảng mấy tháng sau, anh Minh đưa anh Cảnh đến giới thiệu với tôi – (từ trước ông ấy đi lễ

nhưng ngồi dưới như người ngoài cuộc). Không biết ông ấy “tóm” được ông thần này ở đâu?

Dĩ nhiên tôi rất mừng vì không còn phải phiền hà đến anh Hùng nữa. Và mừng hơn nữa khi biết được “lý lịch trích ngang” của anh ấy cũng là nhà tu ra (dòng Phanxicô).



Anh Cảnh người hiền lành, dễ thương, rất nhiệt tâm và tận tụy. Không nề hà sớm tối, không phiền trách và nhất là tính kỷ luật (của nhà tu). Chẳng vậy mà hiện nay anh được mời phụ trách đánh đàn cho 3, 4 ca đoàn của cộng đoàn VN giáo xứ St. Elizabeth.

CA VIÊN

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Thoạt đầu số ca viên khoảng 20 người. Tất cả đều là các anh chị em đang sinh sống tại thành phố Milpitas và thường xuyên tham dự các thánh lễ Mỹ của nhà thờ St. Elizabeth.

Sau này “tiếng lành đồn xa” nên có nhiều anh chị em từ những nơi khác đến xin gia nhập. Có những anh chị em lái xe cả tiếng đồng hồ để mỗi chiều thứ Bảy được hát và tham dự thánh lễ tiếng Việt. Vì nơi các anh chị em ở chỉ có thánh lễ Mỹ.

Những dịp đông đủ ca viên nhất là những ngày lễ lớn như Noel, Tết, quan thầyhay những dịp trình diễn Thánh ca.

Cùng với thời gian, các ca viên lần lượt ra vô bất thường, chỉ có một số sinh hoạt trường kỳ. Sau 20 năm, đã có nhiều anh chị em đến rồi đi. Có người đi rồi quay lại. Nhưng cũng có những người ra đi và chẳng bao giờ trở lại với anh chị em nữa RIP - họ đã về bên Chúa.

Kỳ cựu và “trung thành” nhất là anh chị Tuấn Lượ. Chi khi nào cưới xin, việc riêng.....mới “bỏ bữa”, rất siêng năng, buổi tập hát và hát lễ nào cũng có mặt. Anh Tuấn còn được coi như

Photographer của ca đoàn, vì anh say mê chụp ảnh. 20 năm gắn bó với cơ. Anh Tuấn lúc đầu phụ trách hệ thống âm thanh (sau này thêm A. Thừa). Chị Lượ còn được gán cho nick name là “Thánh nữ giữ thánh nhạc” do anh Lượ đặt cho, vì chị là người lo giữ và phân phát các folders các bài hát.

Sau đó là vợ chồng Thừa Mai,

Vợ chồng Thừa Mai có lẽ là cặp vợ chồng kỳ cựu thứ nhì. Đây là cặp vợ chồng biết “vâng lời” và hiền lành nhất. Nhờ vả hay giao công tác gì ông cũng không bao giờ từ chối và chu toàn mọi bề, cả 2 vợ chồng chắc không cãi nhau bao giờ vì cả hai cùng ít nói. Khi nhà thờ có hai màn hình lớn thì tôi giao cho anh Thừa lo làm Power Point các bài hát cho cộng đoàn. (Đây cũng là một điểm son của ca đoàn, vì cả cộng đoàn Mỹ, Phi, Mễ...đã không tận dụng lợi thế này của màn hình...sau khi VN làm họ mới copy để làm theo – Power Point đầu tiên do tôi làm, lần thứ 2 nhờ anh Nhã bên Sunnyvale..và sau này giao cho anh Thừa) Ngoài ra anh

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Thừa cùng với anh Tuấn lo việc âm thanh cho ca đoàn.

Kể đến chúng ta không thể không quên sự đóng góp tích cực của vợ chồng đàn sĩ Cảnh.

Hiền lành, ca trưởng khó tính cỡ nào “em cũng chiều”. Chẳng bao giờ phản đối đòi “đập vỡ cây đàn vì giận đời đổi trắng thay đen”. Một con người có tâm, tầm và một chút máu nghệ sĩ trong người nên ca trưởng “khoẻ re”....những Intros của các bài hát, anh đều tự biên tự diễn ngay tại chỗ. Rất chịu khó, cần cù....Những dịp lễ lớn như Noel, Tết... Cỡ nhiều khi phải

tập hát sau lễ hơi trễ, hay thêm giờ....không bao giờ anh vắng mặt hay phàn nàn. Thời gian đầu tôi rất ái ngại khi thấy ngay cả mùa Đông lạnh lẽo, khuya khoắt cả bố mẹ anh đã lớn tuổi, vợ con anh, kiên nhẫn ngồi dưới hàng ghế giáo dân chờ cho đến khi tập hát xong để anh chở về. Cả gia đình cùng đồng hành với anh trong công việc phục vụ cộng đoàn và Chúa. Chị Thi đúng là “xương sườn” của anh Cảnh...chúc mừng anh đã chọn đúng chiếc “xương” còn thiếu ở ba sườn mình. Sau khi con cái đã lớn chị mới trực tiếp hát cùng ca đoàn



CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

ĐOÀN TRƯỞNG



Nếu tôi nhớ không lầm thì Ca đoàn La Vang Tình Thương mới chỉ có điểm phúc được “nam nhân” làm đoàn trưởng!!!

Qua 20 năm toàn quý bà lãnh đạo không hà. Cũng phải thôi, vì phần lớn các nữ nhiều hơn nam. Có ai lý giải dùm tôi được không?

Vào những thập kỷ trước thì khi một ông ca trưởng thành lập, ông sẽ bao thầu luôn mọi thứ, cần chuyện gì ông “xỉa” người khác làm dùm. Nhưng về sau có khuynh hướng tách biệt. Ca trưởng lo phần chuyên môn, tập hát. Cần có một người để điều phối, thúc giục ca viên và lo những sinh hoạt của ca đoàn nên cần có một đầu tàu: trưởng đoàn.

Trưởng đầu tiên của La Vang Tình Thương (điều này tôi hơi nghi ngờ: có thể điều khác thì la vang, nhưng tình thương thì la không vang mấy) là chị Pauline. Và người hiện tại là bà Phi.

Khi nhận tên là La Vang Tình Thương, đồng thời cũng nhận lễ kính là ngày 15/8
- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

GIÁO XỨ THÁNH ELIZABETH

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Ngoài việc chính là phụ trách hát lễ cho Ca đoàn VN vào mỗi chiều thứ Bảy, và những ngày lễ trọng trong năm (cũng như bao ca đoàn khác) đôi khi còn được mời để hát cho những thánh lễ an táng, đám cưới.....và dĩ nhiên có “xèng”.

Mỗi năm vào mùa hè Cđ thường tổ chức những buổi Picnic, khi thì đi biển, lúc thì dã ngoại, thăm những thắng cảnh.....ngoài mục đích giải trí, đây còn là dịp để các anh các chị tao tình thân, hiểu nhau hơn...nhằm thu ngắn lại khoảng cách sự khác biệt giữa các ca viên về cá tính và tuổi tác....tạo nên sự hoà đồng giữa mọi người để phục vụ hiệu quả hơn. Dĩ nhiên gia đình và các thân hữu của các ca viên trong những dịp này luôn luôn được mời và Welcome.



SINH HOẠT –

Nói về Ăn & Chơi của Ca đoàn thì có vẻ hơi nhiều, ngoài việc picnic định kỳ ca đoàn còn mừng quan thầy, Noel, Tết (Tây và Ta) ca đoàn đều có những buổi ăn chơi nhảy múa đúng nghĩa đen.

Thời gian gần đây thì giờ tập hát sau thánh lễ lại có thêm màn ăn uống trước khi tập hát: khi thì người này người kia đái, biểu diễn tài gia chánh, khi thì mừng Birthday ca viên, có khi hai, ba người trùng một ngày.

Nói chung là LẠC nhiều hơn LỄ!!!!!!



GIÁO XỨ THÁNH ELIZABETH

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

KẾT LUẬN –

Khi các bạn có cuốn Kỷ Yếu của Ca đoàn và đọc bài viết này thì cả thế giới đang trải qua một cơn dịch lịch sử - COVID 19 – hay còn gọi là dịch Wuhan (vì xuất phát từ thành phố Vũ Hán bên TQ từ đầu năm 2020). Đã có hàng triệu người chết vì con Virus này.

Để phòng dịch, cả thế giới phát lệnh giới nghiêm, mọi sinh hoạt xã hội bị cấm hoặc bị giới hạn.

Và sinh hoạt tôn giáo cũng không ngoại lệ!

Toàn thế giới, các nhà thờ “tự động” đóng cửa, mọi người tham dự thánh lễ online. Khi lệnh giới nghiêm được nói lỏng thì việc tham dự thánh lễ trực

tiếp bị giới hạn về số người và thời gian.

Và thế là Ca đoàn LOST JOB!!!!

Từ 9 tháng nay....và có thể còn kéo dài hơn nữa, các anh chị không còn họp nhau để tập hát, không còn những háo hức cho mùa Noel đang tới gần....Tết Tây, Tết Ta rộn ràng những đồng tiền lì xì và ăn nhậu, loto Mừng Xuân.....Chúng ta cảm thấy một chút buồn man mác vì không còn được gặp nhau thường xuyên (và đôi khi chúng ta cũng chẳng biết tin tức gì về nhau trong lúc đại dịch này). Dịch đã làm chúng ta xa cách nhau!!!!

Vì thế điều cầu chúc và mong ước của tôi là:

XIN CHO TẤT CẢ ĐƯỢC AN BÌNH

CHÚNG TA - NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI NHAU ĐẦY ĐỦ SAU CƠN DỊCH

Dzao Kym Hải

Ca trưởng tiên khởi của cơ LVTT

Như một lời Tạ Ơn trong ngày lễ Tạ Ơn

Năm 2020

GIÁO XỨ THÁNH ELIZABETH
